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niðurfellingar strætisvagnaaksturs um Reynisvatnsveg - R16080093

Óskað er eftir rökstuðningi fyrir þeirri ákvörðun að fella niður strætisvagnaakstur um 
Reynisvatnsveg í Grafarholti. Ofan við veginn er fjölmenn íbúabyggð, m.a. stúdentagarðar, en 
við byggingu þeirra á sínum tíma voru gefin sérstök fyrirheit um að séð yrði til þess að þeir 
yrðu vel tengdir strætisvagnakerfi borgarinnar. Þá er enn og aftur óskað eftir heildstæðum 
rökstuðningi fyrir þeirri ákvörðun að í leiðakerfisbreytingum Strætó bs. að undanförnu hefur 
strætisvagnaþjónusta verið skert mest í eystri hverfum borgarinnar. 
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